



ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงออกข้อกำหนด ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และให้ใช้ความที่แนบท้ายข้อกำหนดนี้แทน

ข้อ ๒ ให้ใช้ ข้อกำหนดนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ





คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ ๑ /๒๕๖๔

เรื่อง ให้ใช้ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทาง  
จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ  
กิจการโทรทัศน์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงานตำรวจ  
แห่งชาติ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย มีมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ สอดคล้องกับ  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ใช้ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ  
วิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นแนวทางการ  
ปฏิบัติในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. ให้หน่วยงานที่ควบคุม กำกับ ดูแล สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัด  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของหน่วย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กำหนด

๓. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือปฏิบัติและมีการประเมินผลการปฏิบัติ  
ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ  
สถานการณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ





ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๔

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จำเป็นต้องมีสื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานรัฐด้วยกัน มีการบริหารและดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” นอกจากนี้สำนักงานตำรวจชาติยังเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และให้บริการสาธารณะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง รวมทั้งรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพต่อประเทศ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ทั้งความรู้สึกรู้สึกคิด การดำเนินชีวิตและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากเนื้อหาสาระที่สื่อสารผ่านทางกิจกรรมเหล่านี้มีความหลากหลาย ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ดังนั้น เพื่อให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน สมควรกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงออกข้อกำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ ๑ ข้อกำหนดนี้ เรียกว่า “ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อที่ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อที่ ๓ ในข้อกำหนดนี้

/ผู้บริหาร...



ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กนว.) คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการดำเนินงานสถานีและผู้อำนวยการสถานี ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๔๑ (เดิม) การสื่อสาร บทที่ ๘ การดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์

ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมิใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวหรือรายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสถานีวิทยุฯ ของตำรวจด้วย

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่มาปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จริยธรรม หมายความว่า หลักเกณฑ์หรือกฎที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินว่าการกระทำใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทำใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

การประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายความว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน และงานสร้างสรรค์สื่ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ ๔ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามข้อกำหนดนี้

#### หมวด ๑

#### จริยธรรมหลัก

ข้อที่ ๕ จริยธรรมหลักสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีดังนี้

๕.๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.๒ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

๕.๓ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

๕.๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

๕.๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๕.๖ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

๕.๗ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ข้อที่ ๖ จริยธรรมขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์

๖.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม การนำเสนอข่าวสารของสื่อ ควรตระหนักถึงหลักการสำคัญทางสารศาสตร์ ผู้ประกอบการสื่อสารควรยึดถือแนวทางเรื่องข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริงพยายามรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ข่าวที่สมดุล รอบด้าน และให้เป็นธรรมแก่แหล่งข่าวทั่วถึง เหมาะสม

๖.๒ สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง ข้อมูลส่วนตัว ในการผลิตรายการผู้ปฏิบัติงานต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิขั้นพื้นฐานเห็นถึงความสำคัญของความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ไม่เหยียดหยาม แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สุขภาพ ฐานะทางการเงิน ศาสนาการศึกษา และความคิดเห็น

/ทางการเมือง...



ทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและครอบครัวเว้นแต่จะทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งหลักการ

๖.๓ ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค กิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศของผู้คนในสังคมและยังมีอิทธิพลต่อการกำหนดความรู้ ทักษะคติ ค่านิยม และนำมาสู่การสร้างภาพตัวแทน บทบาทและความเข้าใจของสมาชิกในสังคมต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้อง บิดเบือนหรือเข้าใจผิด

๖.๔ เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา สื่อมวลชน คือ วิชาชีพที่มีผลผลิตเป็นความรู้ ความคิด ความสร้างสรรค์ต่าง ๆ แก่ผู้รับสาร ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศนี้ มีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสังคม ทั้งความบันเทิง สารประโยชน์ การศึกษา เรียนรู้ ย่อมใช้ความสามารถของผู้คนที่อยู่ในกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อออกมาสู่สาธารณะ การเคารพลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อด้วยตนเอง

๖.๕ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพื่อสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจของสื่อในฐานะผู้ประกอบกิจการ คือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในชาติในเรื่องความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมวิถีปฏิบัติ ประเพณี อัตลักษณ์ สืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นสู่รุ่น และให้ความสำคัญกับรากเหง้าของความเป็นวัฒนธรรมไทยด้วยการส่งเสริมพื้นที่สื่อในสัดส่วนที่เหมาะสม

๖.๖ ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง และเด็กที่ปรากฏในสื่อ สื่อต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยการเล็งเห็นถึงอิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได้รับชมเนื้อหาสื่อ ที่อาจแฝงไปด้วยเนื้อหา ความรุนแรง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

๖.๗ การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สำคัญ พันธกิจที่สำคัญของสื่อ คือการใช้พื้นที่สื่อเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้บริโภคที่จำเป็นแก่ความต้องการของสังคมในขั้นพื้นฐาน แต่สื่อควรจัดให้มีพื้นที่สาธารณะกลางแห่งความคิดเห็นที่หลากหลายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงหรือผลักภาระให้สื่อสาธารณะเท่านั้นที่ทำหน้าที่นี้

๖.๘ การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังหรือวาทะแห่งความเกลียดชัง คือ ปัญหาหนึ่งที่สื่อมวลชนอาจเผลอมีส่วนในการร่วมสร้างความแตกแยกของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ หรือความคิด ความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การแบ่งแยก



## หมวด ๒

จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ข้อที่ ๗ ด้านการเสนอข่าวและรายการ มีดังนี้

๗.๑ การเสนอข่าวหรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง เทียบตรง โดยการเลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล การใช้ภาษา การกำหนดเนื้อหา วิธีการ หรือรูปแบบการนำเสนอ ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจสอบทานเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ

๗.๒ การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริง ไม่แทรกความคิดเห็น ไม่บิดเบือน ไม่คาดเดา ไม่สร้างความเข้าใจผิด หรือไม่ทำให้เกิดการตื่นกลัวอย่างเกินเหตุ

๗.๓ การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้องแยกแยะให้ชัดเจน ระหว่างข้อเท็จจริง กับความคิดเห็น เนื้อหาข่าวกับการวิเคราะห์ตีความ เหตุผลที่แท้จริงกับการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล

๗.๔ ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และชื่อตรงต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว แหล่งข่าว ผู้ร่วมรายการ ผู้ให้ทัศนะความคิดเห็น รวมทั้งผู้ชม ผู้ฟังรายการ

๗.๕ การเสนอข่าวหรือรายงานเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ต้องกระทำด้วยความซื่อตรงต่อข้อเท็จจริง ไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

๗.๖ ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาน หรือผู้นำเสนอรายการ ต้องไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรายการ และต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่ มิให้ถูกหรือตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง

๗.๗ การเสนอข่าวหรือการรายงานประเด็นอาชญากรรม หรือภัยต่อสาธารณะต้องไม่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกอย่างเกินกว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุการประกอบอาชญากรรม ไม่ชักนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นแบบ หรือการก่อความไม่สงบ

ข้อที่ ๘ ด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล มีดังนี้

๘.๑ ต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษสำหรับแหล่งข่าว หรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก และเยาวชน หรือบุคคลที่กำลังอยู่ในความทุกข์ หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสมอง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่อาจไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการให้สัมภาษณ์ หรือการเข้าร่วมรายการ

๘.๒ ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ให้เกียรติและรักษาศักดิ์ศรีของบุคคลที่ตกเป็นข่าวในทุกกรณี เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเสียหายจากการเสนอข่าวสารได้ชี้แจงแก้ไขจากการถูกกล่าวหา รวมทั้งไม่ตัดสินว่าผู้ใดกระทำผิดโดยยังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม

๘.๓ การปกปิดแหล่งข่าว หรือการหาข่าว หรือข้อมูลอย่างไม่เปิดเผย ต้องมีเหตุผลอันสมควร หรือเพื่อประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ หรือเพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของแหล่งข่าว

๘.๔ เคารพสิทธิส่วนบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และ ไม่เสนอข่าวสารหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายชื่อเสียงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

ข้อที่ ๙ ด้านศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี มีดังนี้

๙.๑ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องคำนึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น



## ๙.๒ หลักเกี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ดังนี้

๙.๒.๑ ควรระมัดระวังการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศ ที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ การสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาว การกดขี่ทางเพศ และกิริยาท่าทาง หรือคำพูดที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งคำนิยามเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเสนอประเด็นทางเพศที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น ความผิดปกติทางเพศและร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

๙.๒.๒ ควรระมัดระวังการนำเสนอรายการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ให้เป็นการชี้แนะ หรือชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรเน้นให้เห็นภาพเปลือย ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือควรลดความชัดเจนของภาพ (Blur) ในรายการเพื่อการศึกษา สารคดี หรือกีฬา ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาพดังกล่าวได้ เช่น สารคดีชีวิตชนเผ่า การผสมพันธุ์ของสัตว์ เป็นต้น

๙.๒.๓ ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอเรื่องหรือข้อมูลซึ่งอาจชักนำให้เกิดความเข้าใจไปทางเสื่อมเสียชื่อเสียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ไม่ควรนำเสนอประเด็นความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่เต็มใจ ในลักษณะชักนำและชักจูง

๙.๒.๔ ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายของผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ร่วมรายการ ให้มีความสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ วัฒนธรรม และประเพณี เว้นแต่เป็นการแต่งกายในกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ และตามกติกาสากล (Dress Code)

๙.๒.๕ ควรระมัดระวังการนำเสนอ หรือเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดา เนื่องจากอาจเป็นตัวอย่างหรือเป็นเหตุชักจูงให้เกิดอาชญากรรมเลียนแบบ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ อันจะส่งผลต่อรูปคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

๙.๒.๖ ไม่ควรนำเสนอความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หวาดเสียว หรืออุจาด

๙.๒.๗ ควรระมัดระวังการนำเสนอเรื่อง หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ให้เป็นการชักนำ ชักจูงให้เชื่อ หรือเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมตามความเชื่อนั้น และควรระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องสยองขวัญ และเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้รับสื่อ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน

ข้อที่ ๑๐ การนำเสนอด้านการพนัน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย

๑๐.๑ ควรระมัดระวังการนำเสนอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรืออาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย และควรชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระทำผิดกฎหมาย

๑๐.๒ ควรขึ้นคำเตือนในการนำเสนอเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด และไม่ควรชักนำหรือให้ข้อมูลในการกระทำความผิด

ข้อที่ ๑๑ ด้านการใช้ภาษา

๑๑.๑ ควรคำนึงถึงความถูกต้องของหลักการใช้ภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานความถูกต้อง แม่นยำ ตามเนื้อหาข้อมูล ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจได้ ชัดเจน เหมาะสม และระมัดระวังการใช้คำแสลง คำตามสมัยนิยม



๑๑.๒ ต้องระมัดระวังไม่ใช้ถ้อยคำที่อาจสื่อความหมายทำให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน ถ้อยคำที่อาจตีความได้หลายนัย หรือคำศัพท์แสลง โดยไม่ได้อธิบายความหมายที่ถูกต้อง อันทำให้การสื่อสารข้อมูลไม่ชัดเจน

๑๑.๓ ละเว้นการใช้ถ้อยคำและเนื้อหาที่หยาบคาย รวมทั้งคำที่มีความหมายสองแง่สองง่าม ข้อความที่สื่อเสียด ไม่สุภาพ เปรียบเปรยอ้างอิงในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการพาดพิงถึงบุคคลอื่นที่ไม่สมควร

ข้อที่ ๑๒ ด้านการบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๑๒.๑ ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุในการแจ้งข่าว หรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบกรณีมีภัยพิบัติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน

๑๒.๒ ควรระมัดระวังการนำเสนอภาพ เสียง หรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรืออาจทำให้บาดเจ็บ และควรมีคำเตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด

๑๒.๓ ควรกลั่นกรองข้อความในรายการ โดยเฉพาะ SMS หรือ MMS ที่เปิดให้มีการสนทนาโต้ตอบผ่านทางรายการโดยยึดหลักการตามมาตรฐานจริยธรรม และไม่ควรเป็นการโฆษณาสินค้าและ/หรือบริการใด ๆ ไม่เป็นเรื่องส่วนตัว หรือระบุได้ถึงตัวบุคคลและที่อยู่ติดต่อได้

ข้อที่ ๑๓ ด้านความมั่นคงของชาติ

๑๓.๑ การแพร่ภาพและการกระจายเสียง ต้องระมัดระวังโดยไม่นำเสนอเนื้อหา หรือภาพที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

๑๓.๒ ต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ

๑๓.๓ ยึดหลักการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง สร้างความสามัคคี และสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๓.๔ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารต้องมีบริบทและภูมิหลังที่ชัดเจน ทำให้ได้ทราบข้อมูลความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ชัดเจน

ข้อที่ ๑๔ ด้านศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคล

๑๔.๑ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยการแพร่ภาพหรือการกระจายเสียงต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา

๑๔.๒ การนำเสนอข้อเท็จจริงโดยเคารพต่อแนวความคิด เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยม และความเชื่อส่วนบุคคล

๑๔.๓ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา การประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาพ สัญลักษณ์ ประวัติ จาริตประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของกลุ่มบุคคล พึงกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยปราศจากอคติ ไม่แสดงข้อคิดเห็นในเชิงดูหมิ่น ลบหลู่ และต้องใช้ภาษาในการดำเนินการด้วยความเคารพต่อทุกศาสนา ศาสนาบัญญัติและผู้นำทางศาสนาด้วย

ข้อที่ ๑๕ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

๑๕.๑ ต้องเคารพต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยต้องระมัดระวัง ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นการลอกเลียนแบบ การบิดเบือน ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะชน หรือดำเนินการโดยมิชอบต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต



๑๕.๒ ในกรณีข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีการจัดทำขึ้น หรือข้อมูลอื่นใด ที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล องค์กร หรือสถาบันใด หากประสงค์จะดำเนินการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ต้องขออนุญาต และได้รับความยินยอมในการดำเนินการ

ข้อที่ ๑๖ หัวหน้าสถานี มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณตามที่กำหนดในหมวด ๑ และหมวดที่ ๒

ข้อที่ ๑๗ กรณีที่บุคลากรของสถานีมีการประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณตามหมวด ๑ และหมวด ๒ สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจอาจถูกดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่อาจถูกกล่าวหาว่าตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เมื่อมีผลการพิจารณาเป็นที่สุดว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ